

CHỦ ĐỀ: THỂ GIỚI ĐỘNG VẬT
NHÁNH 2: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG

Thứ H động	T. gian	Thứ 2	Thứ 3
Đón trẻ		Cô đón trẻ ở cổng trường, nhắc nhở trẻ chào cô, chào bố mẹ, hướng dẫn Các con hãy kể những con vật sống trong rừng mà con biết? DTV: Con	
Thể dục sáng	80 - 90 phút	Nội dung	* Mục đích yêu cầu
		Hô hấp: Gà gáy	Nhằm phát triển hệ hô hấp, cơ
		Tay: 2 cánh tay đánh xoay tròn	chân, tay, bụng, biết tập theo nhịp
		Trước ngực, đưa lên cao	bài hát chú voi con ở bản đôn
		Bụng: Cúi người về trước	* Chuẩn bị:
		Chân: Đứng nâng cao chân gập gối	Vòng TD, trang phục gọn gàng
Hoạt động học	20 - 30 phút	KPKH	THỂ DỤC
		Trò chuyện về một số con vật sống trong rừng	<i>Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát</i> TC: Ai nhanh hơn
Chơi ngoài trời	30 - 40 phút	QSCMĐ: QS Con chim bồ câu, cây mồng tơi	
		TCVD: Cáo và thỏ, gấu và ong, ô tô và chim sẻ, lợn cầu vòng, dung dăng CTYT: Chơi với lá cây, hạt gạo, rơm, bẹ ngô, lõi ngô, nắp chai	
Chơi hoạt động ở các góc	40 - 50 phút	* Nội dung	* Mục tiêu
		Góc PV: Bán hàng, nấu ăn, gia đình	Trẻ biết nhập vai chơi, nấu ăn, bán hàng, gia đình
		Góc XD: Xây vườn bách thú	Trẻ biết xây các khối gỗ, gạch, Nút ghép để xây vườn bách thú..
		Góc NT: Tô màu, nặn các con vật sống trong rừng mà bé biết	Trẻ biết tô màu nặn một số con vật sống trong rừng
		Góc sách: xem tranh ảnh lô tô làm sách về 1 số con vật sống trong rừng	Trẻ xem tranh ảnh lô tô cắt dán làm sách về 1 số con vật sống trong rừng
		Góc HT: Đọc thơ kể chuyện theo Tranh về chủ đề	Trẻ biết đọc kể chuyện tranh về Chủ đề.
Ăn trưa	60 - 70 phút	Cô cho trẻ vệ sinh chuẩn bị và chăm sóc tốt bữa ăn cho trẻ, giới thiệu Động viên trẻ ăn hết xuất, giáo dục trẻ hành vi tốt trong ăn uống: <i>Mời</i>	
Ngủ trưa	140 - 150 phút	Cho trẻ chuẩn bị chỗ ngủ kê xốp, lấy gối, đi vệ sinh, cho trẻ vào ngủ, cô	
Ăn phụ	20 - 30 phút	Cho trẻ đi vệ sinh, rửa mặt, cho trẻ ăn phụ, giới thiệu cho trẻ biết trẻ	
Chơi hoạt động theo ý thích	70 - 80 phút	TCM: Thỏ đôi chuông	KNS: Kỹ năng tự xử lý khi bị động
		Chơi theo ý thích	vật trong nhà tân công
		Nêu gương bình cờ	Chơi theo ý thích
			Nêu gương bình cờ
Trả trẻ	60 - 70 phút	Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc, xem tranh ảnh, video về một số con vật	

Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 4 tuần, từ ngày 10/02 đến ngày 07 tháng 03 năm 2025

Từ 17/02 đến ngày 21/02/2025

*** Giáo viên dạy: Phạm Thị Thu Hiền**

Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định.		
Rắn, con nhím, ... Cô cho trẻ về nhóm chơi mà trẻ thích. Điểm danh.		
* Khởi động:		
Cô cho trẻ đi chạy kết hợp theo hiệu lệnh trống sau đó chuyển đội hình thành hàng dọc - ngang giãn đều		
* Trọng động:		
Tập các động tác theo bài hát chú voi con ở bản đơn		
* Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi chim bay, cò bay và nhẹ nhàng đi vào lớp		
* Nhảy dân vũ: Tchu Tcha		
VĂN HỌC	PTTC	ÂM NHẠC
Truyện: Bác gấu đen và hai chú thỏ	<i>Chăm sóc các con vật nuôi</i>	NH: Chú voi con ở bản đơn DVD: Ai cũng yêu chú mèo TCAN: Bắt chước tạo dáng
dung dè.....		
Đu quay, cầu trượt đồ chơi ngoài trời, chơi thả bóng		
* Chuẩn bị	* Tổ chức hoạt động	
Bộ đồ nâu ăn, Bác sĩ thú y, bán	Trẻ tự thảo luận với nhau về các góc chơi, cho trẻ cài thẻ vào	
Hàng các loại khối con vật..	góc chơi trẻ thích và về nhóm biết phân công nhau để thực	
Khối gỗ, nút nhựa, gạch, con	hiện nhiệm vụ của mình, trẻ biết phối hợp với nhau.	
Ong, bộ xếp nút, cây.	Cô gợi ý các góc chơi, cô chơi cùng trẻ, quan sát trẻ, động	
Đất nặn bằng, khăn lau tay	Viên trẻ thể hiện vai chơi.	
Bút màu , tranh con vật	Cô đến từng nhóm nhận xét cách thể hiện vai chơi nào đã đạt	
Tranh con vật sông trong rừng	Yêu cầu, sự liên kết giữa các nhóm chơi,	
Kéo , keo dán, bàn ghế	Cô nhắc nhở trẻ thu dọn đồ dùng để đúng nơi qui định	
Tranh chuyện, bài thơ để trẻ kể		
Các món ăn có giá trị dinh dưỡng, cách chế biến		
<i>cô, mời bạn, không kén chọn thức ăn, không nô đùa khi ăn, nhặt cơm rơi vào đĩa...</i>		
mở đĩa hát ru, đọc thơ, kể chuyện cho trẻ dễ đi vào giấc ngủ....		
Hôm nay trẻ ăn gì? động viên trẻ ăn		
TCTV: Con rắn , con nhím	LQKTM: Hát ai cũng yêu chú	Hát dân ca: Bài cò lả
Câu: Con rắn thuộc loài bò	mèo	Chơi theo ý thích
sát	Chơi theo ý thích	Bình cờ phát thiếu bé ngoan
Con nhím có bộ lông sắc nhọn	Nêu gương bình cờ	
Chơi theo ý thích		
Nêu gương bình cờ		
sống trong rừng. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, Vệ sinh cá nhân. Trả trẻ		